

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của ông NGUYỄN VĂN THUẬN
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nhiệm kỳ 2021-2016

Họ và Tên: NGUYỄN VĂN THUẬN.

Sinh ngày: 15 tháng 01 năm 1958.

Chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đơn vị công tác: Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, đã tạo điều kiện cho bản thân có cuộc tiếp xúc cử tri hôm nay và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cử tri đến dự cuộc tiếp xúc; vừa cử tri đã nghe; Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh; giới thiệu tóm tắt tiểu sử bản thân tôi, tại cuộc tiếp xúc hôm nay; cho phép tôi xin giới thiệu lại bản thân một lần nữa

Kính thưa cử tri: Tôi sinh ra và lớn lên tại Phường Báo An. Thành phố: Phan rang, tháp chàm -Tỉnh Ninh thuận. Tháng 4/1975 tham gia Lực lượng vũ trang. Là một cán bộ; có nhiều năm được giáo dục; rèn luyện, trưởng thành; trong môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế; được phong quân hàm Đại tá; giữ chức Chỉ huy Phó Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh thuận. Sau 41 năm phục vụ trong quân đội. Tháng 3/2016 nghỉ hưu và tham gia công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh, được bầu Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh và được bầu Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021; trong những năm qua bản thân tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội được giao, là đại biểu dân cử, bản thân luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh kịp thời và có hiệu quả trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời tham gia góp ý kiến tích cực vào các nghị quyết, các chương trình giám sát Hội đồng; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Được sự tín nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh, nơi công tác và nơi cư trú; giới thiệu bản thân tôi ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 đây là niềm vinh dự cũng là trọng trách lớn lao của bản thân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khoá 15, tôi sẽ thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

1- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quyền và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

2- Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu sâu kỹ, toàn diện nhiều lĩnh vực để tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào việc xây

dụng pháp luật, các cơ chế, chính sách của Nhà nước phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở để làm đại diện cho tiếng nói của cử tri trước diễn đàn Quốc hội, xứng đáng vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Quốc hội, thực hiện đúng tính chất của một đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Hội viên Hội Cựu chiến binh ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước.

3- Luôn dành thời gian, công sức để tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tích cực, chủ động phản ánh trung thực, đầy đủ với Quốc hội những khó khăn, bức xúc của địa phương, của Nhân dân để Quốc hội có biện pháp tháo gỡ đúng ý Đảng, hợp lòng dân; nhất là các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, gia đình có công với nước và việc làm cho các cựu chiến binh, cựu quân nhân.

4-Với trách nhiệm của một cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà; được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi và gia đình luôn gương mẫu, bản thân luôn không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ, trao dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Trên đây là những suy nghĩ chân thành của tôi trước cử tri, dù ở lĩnh vực công tác nào bản thân tôi cũng luôn ý thức trách nhiệm của mình là phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân và có trách nhiệm với dân, với Hội viên Hội Cựu chiến binh

Cuối cùng tôi xin kính chúc; đại diện mặt trận tổ quốc Việt nam các cấp; đại diện lãnh đạo địa phương và toàn thể cử tri, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống./.

Xin trân trọng cảm ơn !